



CWT บั้มรายไ้ปีนี้ 1.8 พันล.

■ เร่งพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ 30 MW ■ ดันบริษัทลูกเข้าตลาดหุ้น

นิวส์ คอนเน็คท์ - CWT คาดรายได้ปีนี้และ 1.8 พันล้านบาท ปลูกในปี 66 รายได้โตแรง พร้อมเร่งพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอีก 30 เมกะวัตต์ เตรียมดันบริษัทลูกเข้าระดมทุนตลาดหุ้น

นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะได้ปีนี้จะทำได้ 1,800 ล้านบาท จากธุรกิจจำหน่ายเบาะหนังและรับรั้รายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมประมาณ 1,600 ล้านบาท และจากบริษัทสกุลฎุฑ์ อินโนเวชั่น จำกัด (SakunC) ที่ดำเนินธุรกิจนวัตกรรมยานยนต์ของประเทศเชี่ยวชาญด้านการออกแบบวิจัย, พัฒนารวมถึงผลิตและจัดจำหน่าย รถและเรือตัวถังอลูมิเนียมขึ้นรูป อีกราว 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก ลูกค้าประจำของบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนใหญ่ได้หยุดสายการผลิตเกือบทั้งหมด เนื่องด้วยการ



วีระพล ไชยธีรรัตน์

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ในช่วงครึ่งปีหลังได้กลับมาเดินเครื่องการผลิตตามปกติแล้ว และได้สั่งซื้อสินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า ปัจจุบันมีกำลังผลิตที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อยู่ที่ 15 เมกะวัตต์ และยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะภายใต้บริษัทกรีนเพาเวอร์ 1 จำกัด (GP1) ร่วมกับบริษัท แซตดับบลิวเพาเวอร์ (ZW

หลังได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งยังมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 3 แห่ง รวมกำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าประเภทขยะ มูลค่าการลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท

ส่วนธุรกิจประกอบและออกแบบรถและเรือและตัวถังอลูมิเนียมขึ้นรูป ผ่านบริษัท SakunC โดยครึ่งปีหลังจะส่งมอบเรือไฟฟ้าให้แก่บริษัทบ้านปูเน็กซ์จำกัดอีก 2 ลำ มูลค่าราว 200 ล้านบาท และมีแผนเข้าประมูลรถรับส่งประจำทางเป็นแบบ EV จำนวน 2,511 คัน จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งอยู่ระหว่างรอข้อกำหนดผู้ว่าจ้าง (TOR)

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำธุรกิจ SakunC และธุรกิจโรงไฟฟ้า เข้าระดมทุนในตลาดหุ้นอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2566 จะเติบโตโดดเด่น โดยมาจาก SakunC ประมาณ 5,000 ล้านบาท และจากธุรกิจพลังงาน (โรงไฟฟ้า) ประมาณ 350 ล้านบาท ต่อโรง และจากธุรกิจเบาะหนังประมาณ 1,500 ล้านบาท



SKY จับมือ TU.....

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และ รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิด Digital Learning Center (DLC) และ LSED Co-Working Space อย่างเป็นทางการ ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรี้นรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดไอเดียใหม่ๆ





GUNKUL ย้ำธุรกิจครึ่งปีหลังใจโล

นิวส์ คอนเน็คท์ – GUNKUL มั่นใจธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส รับอานิสงส์จากโครงการโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม-พลังงานลม และงาน EPC ที่ยังมี Backlog รว 8,000 ล้านบาท

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ รวมทั้งยังเป็นช่วงไฮซีซั่นของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) เชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องจาก



โคกษา
ดำรงปิยวุฒิ

บริษัทยังคงทยอยรับงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมียอดขายที่รอรับรู้รายได้หลังจากได้มีการโอนสินค้าแล้ว (Backlog) รว 8,000 ล้านบาท

จะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 65

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าธุรกิจด้านพลังงานทดแทนจะยังคงเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังคงเข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร และคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้อย่างน้อย 1 โครงการ รวมถึงเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐ เนื่องจากภายใน 10 ปีนี้ ภาครัฐจะเร่งขยายการสร้างกิจการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 แสนล้านบาท

ขณะที่บริษัทยังมั่นใจว่ารายได้และกำไรสุทธิปี 63 จะเติบโตโดดเด่น โดยยังคงเป้าหมายการเติบโตไม่น้อยกว่า 15%

KUN ดันยอดขายปีนี้ 1.3 พันล้าน

นิวส์ คอนเน็คท์ – KUN การันตีผลงานครึ่งปีหลังโตต่อ เตรียมโอนโครงการเพียบ หนุนยอดขายทั้งปี 63 เข้าเป้า 1,300 ล้านบาท รายได้โตทะลุ 15%

นางประวีร์รัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า แผนดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง จะเติบโตต่อเนื่องเป็นผลมาจากบริษัทจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการคุณาลัย พรีเม ได้ตั้งแต่เดือน ก.ย.63 รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการคุณาลัย บีกินส์ 2 และโครงการคุณาลัย จอย, โครงการคุณาลัย จอย ออน

ขณะเดียวกัน บริษัทจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำการตลาดและพัฒนาโครงการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมองว่ายังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเพื่อสร้างยอดขายให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 1,300 ล้านบาท



ประวีร์รัตน์
เทวอักษร

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตได้มากกว่า 15% ตามเป้าหมาย จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 652.67 ล้านบาท โดยปัจจุบันมียอดขายรอโอน (Backlog) กว่า 377 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์

ประเภทโครงการแนวราบ ยังคงมีความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยจริง (Real Demand) และกลุ่มที่กำลังมองหาอสังหาฯ แนวราบที่มีระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท มีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีความต้องการสูง



PTT รุกขายก๊าซ CLMV-จีนตอนใต้



นิวส์ คอนเน็คท์ – PTT รุกขายก๊าซประเทศกลุ่ม CLMV-จีนตอนใต้ คาดมีความต้องการ 1 ล้านตันต่อปี พร้อมเริ่มส่งออกท่าตลาดเชิงพาณิชย์ปลายปี 63 ในระดับ 65,000 ตัน หลังได้ทดลองตลาดแล้วช่วงไตรมาส 3/63

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยถึงแผนส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หรือเทรเดอร์ LNG ในภูมิภาคอาเซียน และจีนตอนใต้ ว่า เมื่อช่วงต้นปี 63 ปตท. ได้ทดลองส่งออกไปยังจีนตอนใต้ บ้างแล้ว แต่ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย คาดว่าจะกลับมาเริ่มดำเนินการส่งออกท่าตลาดเชิงพาณิชย์ได้ใหม่ในช่วงไตรมาส 3/63 หรือปลายปี 63 คาดว่าจะได้เห็นการส่งออกในระดับ 65,000 ตัน ทั้งนี้ การส่งออก LNG เป็นการยกระดับ



วุฒิกร สติฐิต

โครงการ Regional LNG HUB ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซหรือ LNG HUB ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในอนาคตหากจะให้ไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ที่มีความต้องการที่จะเป็นฮับทางด้านนี้ อาจจะต้องรอนโยบายสนับสนุนพิเศษจากภาครัฐเพิ่มเติม

สำหรับตลาดกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงฟิลิปปินส์ และจีนตอนใต้ คาดว่าจะมีความต้องการ

ใช้ LNG มากกว่า 1 ล้านตันต่อปี โดย ปตท. วางเป้าที่จะทำการตลาดในระดับดังกล่าว โดยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 คลี่คลาย คาดว่าตลาดก๊าซในภูมิภาคจะกลับมาปกติในช่วงกลางปี 64 หรือในช่วงปลายปี 64

นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสำคัญกับตลาดก๊าซ ในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าอุตสาหกรรมนอกแนวท่อ

ภาพข่าว



MSIG รับ 2 รางวัลองค์กรและนักบริหารดีเด่นแห่งปี

นายรัฐพล กิตติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับสองรางวัลเกียรติยศ “องค์กรดีเด่นแห่งปี” สาขาบริการประกันวินาศภัยและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และ “รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี” สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ไทยประกันชีวิต ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน

นางสาวปภาณี เจียรวิฑู ผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางขวัญมณีนัส ทองมั่ง ผู้จัดการสายการตลาดภูมิภาค 14 นำทีมฝ่ายขายจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ ทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนวัด และโรงเรียนซึ่งประสบภาวะน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงป้องกันการเกิดโรคระบาดหลังน้ำลด ณ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

